

**CHỦ ĐỀ: NƯỚC VÀ HIỆN TƯỢNG TỰ NHIÊN**  
**CHỦ ĐỀ NHÁNH : Mùa hè kì diệu Tuần 3: Từ ngày 21/04 đến ngày 25/04/2025**

<b>Thứ H động</b>	<b>T. gian</b>	<b>Thứ 2</b>	<b>Thứ 3</b>
Đón trẻ		Cô đón trẻ ở công trường, nhắc nhở trẻ chào cô, chào bố mẹ, hướng dẫn hè: Mùa hè các con được đi đâu? Mùa hè thời tiết thế nào?... DTV: Đội	
Thẻ đục sáng	80 - 90 phút	Nội dung	* Mục tiêu
		Hô hấp: Hít vào, thở ra	Nhằm phát triển hệ hô hấp, cơ
		Tay: 2 tay đưa sang ngang, đưa	chân, tay, bụng, biết tập theo nhịp
		Lên cao	bài hát
		Bụng: đứng quay người sang 2 bên	* Chuẩn bị:
		Chân: Đứng khụy gối	Vòng TD, trang phục gọn gàng Nhảy dân vũ, vũ điệu rửa tay
Hoạt động học	20 - 30 phút	<b>VĂN HỌC</b>	<b>THẺ ĐỤC</b>
		Thơ: Năng ẩm	<i>Bò trong đường hẹp</i>
			TC: Lá Và gió
Chơi ngoài trời	30 - 40 phút	QSCMD: Cây ban, cây hoa hồng, trang phục Mùa hè. <i>Dạy trẻ nhận</i>	
		TCVD: Lộn cầu vòng, trời mưa, mưa to mưa nhỏ, ai nhanh nhất	
		CTYT: Lá cây, màu, nước, in hình, sỏi...	
Chơi hoạt động ở các góc	40 - 50 phút	* Nội dung	* Mục tiêu
		Góc PV: Nấu ăn, bán hàng, bác sĩ	Trẻ biết chơi thành thạo công việc của bán hàng, nấu ăn, bác sĩ.
		Góc XD: Xây bãi biển	Trẻ phân biệt được các khu vực Bãi biển, cây xanh...
		Góc HT: Đếm trăng, sao, ông mặt trời, đếm ngón tay trong pv 5	Trẻ biết đếm trăng, sao, ông mặt trời Đếm ngón tay trong phạm vi 5
		Góc NT: Hát các bài hát trong chủ đề nước	Trẻ biết hát các bài hát đúng giai điệu bài ca của bài hát
		Góc TN: Chăm sóc cây	Trẻ biết chăm sóc cây sử dụng các..
Ăn trưa	60 - 70 phút	- Trẻ nhận ra và tránh một số vật dụng nguy hiểm (bàn là, bếp đang đun,	
Ngủ trưa	140 - 150 phút	- Cô nhắc trẻ đi vệ sinh. Hướng dẫn trẻ tự lấy gối khi ngủ, cô cho trẻ	
Ăn phụ	20 - 30 phút	- Cô tạo không khí vui vẻ, thoải mái cho trẻ trong khi ăn, động viên trẻ	
Chơi hoạt động theo ý thích	70 - 80 phút	LQKTM: Toán: Đếm đến 5, nhận	ÔKTC: Thơ: Năng ẩm
		Biết nhóm có 5 đối tượng	Chơi theo ý thích
		Chơi theo ý thích	Nêu gương bình cờ
		Nêu gương bình cờ	
Trả trẻ	60 - 70 phút	Cho trẻ chơi đồ chơi ở các góc, đọc ca dao xem tranh ảnh hình ảnh về	

**Thời gian thực hiện chủ đề lớn: 3 tuần, từ ngày 07/04 đến ngày 25 tháng 04 năm 2025**  
**\* Giáo viên dạy sáng: Quảng Thị Thủy** **Giáo viên dạy chiều: Phạm Thị Thu Hiền**

<b>Thứ 4</b>	<b>Thứ 5</b>	<b>Thứ 6</b>
trẻ cất đồ dùng đúng nơi quy định. Trò chuyện với trẻ về đặc điểm và các hoạt động của mùa <i>Mũ, che ô, ...</i> Cô cho trẻ về nhóm theo ý thích. Điêm danh.		
* Khởi động: Cô cho trẻ đi chạy kết hợp theo hiệu lệnh trống sau đó chuyển đội hình thành hàng dọc - ngang giãn đều		
* Trọng động: Tập các động tác theo bài cho tôi đi làm mưa với		
* Hồi tĩnh: Cho trẻ chơi chim bay, cò bay và nhẹ nhàng đi vào lớp		
<b>TẠO HÌNH</b> Vẽ theo ý thích	<b>TOÁN</b> <i>Đếm đến 5, nhận biết nhóm Có 5 đối tượng</i>	<b>ÂM NHẠC</b> NDTT: VTTP: Mùa hè đến NDKH: NH: Năng sớm TCAN: đêm sô bạn hát
<i>biết quân áo mùa hè.</i>		
* Chuẩn bị Bàn, ghế, quây bán vé, đồ ăn,.. trang phục, dụng cụ bác sĩ... Khô gỗ, nút nhựa, gạch nhựa, bộ xếp nút, cây, hoa vở, bút màu...	* Tổ chức hoạt động Cô thảo luận với trẻ về các góc chơi, cho trẻ về góc thích và về nhóm lấy đồ chơi ra chơi, cô đến từng chơi trẻ nhóm gợi ý cho trẻ nhận vai chơi và thể hiện hành động chơi Cô gợi ý để trẻ liên kết các góc chơi, cô chơi cùng trẻ, quan sát trẻ, động viên trẻ thể hiện vai chơi Cô đến từng nhóm nhận xét cách thể hiện vai chơi nào đã đạt Yêu cầu, sự liên kết giữa các nhóm chơi, Cô nhắc nhở trẻ thu dọn đồ dùng để đúng nơi qui định	
xã xô, phách tre Xô, doa, cuốc, sêng...	<i>phích nước nóng...) khi được nhắc nhở.</i>	
nghe những bài hát ru, dân ca êm dịu. Giúp trẻ nhẹ nhàng đi vào giấc ngủ.		
ăn hết suất.		
TCM: Năng và mưa Chơi theo ý thích Nêu gương bình cờ	DTCTV: Từ mới: Đội mũ, che Ô Câu mới: Các bạn đội mũ khi Ra ngoài trời nắng.... Chơi theo ý thích Nêu gương bình cờ	<i>Hát dân ca: Mưa rơi</i>  Chơi theo ý thích Bình cờ phát thiếu bé ngoan
các mùa. Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ. Vệ sinh trả trẻ.		